



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ โทรศัพท์ ๑๑๐๑

ที่ สธ ๑๑๐๔.๐๘.๐๑.๐๑.๐๐๘/ ๒๕๖๑- น วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ตามที่กลุ่มอำนวยการ งานพัสดุได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ผลปรากฏว่าในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑. ลงนามรับทราบผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
๒. อนุญาตให้นำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑)

ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก

ลพ๓๗

(นางสาวสุพัตรา ณ กลองดี)

นักวิชาการพัสดุ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ

- เพื่อโปรดทราบ และอนุญาตให้นำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๐๕๗

(นายศิริวิทย์ อุทุม)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ทราบ

- อนุญาต

นพ. น

(นางนพมาส เครือสุวรรณ)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนภิเษก
 ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	ราคากลางบาท	วิธีจัดซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ	ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป	เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ไม่มีการค้าดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง								

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก	
<p>ชื่อหน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก วัน/เดือน/ปี : ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หัวข้อ : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ (แบบ สขร.๑) Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <p><i>สพ.ต.ท.</i> (นางสาวสุพัตรา ณ กลองดี) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p> <p><i>ศ.ดร.</i> (นายศิริวิทย์ อุทุม) ตำแหน่ง เกสัชกรชำนาญการ (หัวหน้า) วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <p><i>กนกน</i> (นางสาวนิชาภา จำปาศรี) ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔</p>	